



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี จังหวัดชุมพร โทร ๐-๗๗๕๓-๑๐๐๓

ที่ ขพ ๐๓๓๓/๕๘๔

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน สาธารณสุขอำเภอสวี

## ๑. ต้นเรื่อง

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOP H ITA) โดยเกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดที่ ๕ การป้องกันการรับสินบน MOIT ๑๒ กำหนดให้หน่วยงานต้องมีมาตรการการป้องกันการรับสินบนที่เป็นระบบ โดยหน่วยงานต้องมีหลักฐานที่แสดงถึงมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และการรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๕. เจตนาธรมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

## ๒. ข้อพิจารณา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้เพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

## ๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สาวตรี สียงมะ

(นางสาวสาวตรี สียงมะ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(นายวัชรินทร์ แจ่มใจเย็น)

สาธารณสุขอำเภอสวี

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ประจำปี 2566

ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน)

ที่	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำ ผิดวินัย ความรับ ผิดทางละเมิด/ อาญา	ผลการปฏิบัติ มาตรการ	ระยะเวลาการ ติดตาม และรายงาน ผล
1	มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ	เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ	รอบ 12 เดือน
2	มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี	เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี/ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่พบ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	
3	มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนเรื่องเงินบริจาคและทรัพย์สิน	
4	มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการ	เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี	ไม่พบ	1. มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ตามระเบียบราชการจริง 2. มีการเบิกค่าตอบแทนตามจริง	

ที่	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด/อาญา	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ระยะเวลาการติดตามและรายงานผล
	<p>ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการจัดหาพัสดุ</p> <p>- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ</p>			<p>3. ไม่พบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ตามที่กฎหมายกำหนด ผิดระเบียบ</p> <p>4. ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการจัดหาพัสดุ</p>	
5	<p>เจตนาารมณการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน</p> <p>- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี เรื่อง เจตนาารมณการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน</p>	เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี	ไม่พบ	ไม่มีการร้องเรียน	รอบ 12 เดือน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

<b>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</b>	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี จังหวัดชุมพร วัน/เดือน/ปี : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ : การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) - บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ - รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ Link ภายนอก : - หมายเหตุ : -	
<p style="text-align: center;"><b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b></p> <p style="text-align: center;">สาวิตรี สังกโยมะ (นางสาวสาวิตรี สังกโยมะ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖</p>	<p style="text-align: center;"><b>ผู้อนุมัติรับรอง</b></p> <p style="text-align: center;">( / ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ ระบุ เหตุผล..... วัชรินทร์ แจ่มใจเย็น (นายวัชรินทร์ แจ่มใจเย็น) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอสวี วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖</p>
<p><b>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</b></p> <p style="text-align: center;">สาวิตรี สังกโยมะ (นางสาวสาวิตรี สังกโยมะ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖</p>	